

THÁI THỤY

Năng động kinh tế biển

Phát huy tiềm năng, lợi thế thiên nhiên ban tặng, Thái Thụy đã và đang phát triển mạnh mẽ khai thác gắn với nuôi trồng thủy sản. Giá trị sản xuất ngành thủy sản năm 2017 đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng 8,6%, góp phần đưa kinh tế biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

20 năm gắn bó với biển, ông Phạm Văn Thắng, xã Thái Đô có tới 4 tàu khai thác thủy sản. Song do công suất nhỏ, trước đây ông chỉ quản quanh với ngư trường ven bờ. Mạnh dạn làm mới vươn tới tầm lớn. Thế nhưng, năm 2017, sau khi được tiếp nhận nguồn hỗ trợ 200 triệu đồng theo Quyết định số 16 của UBND tỉnh, ông Thắng có cơ hội nâng cấp công suất máy tàu từ 400CV lên 880CV, có thể vươn tới ngư trường vịnh Bắc Bộ và xa hơn nữa. Sản lượng khai thác gấp 1,5 - 2 lần so với trước. Từ nghề khai thác thủy sản, ông đã giải quyết việc làm cho 32 lao động với thu nhập bình quân từ 8 - 9 triệu đồng/người/tháng. Ông Thắng cho biết: Sự hỗ trợ của Nhà nước là niềm vui thúc đẩy bà con ngư dân hăng hái vươn khơi bám biển.



Ngư dân Thái Thụy sau chuyến vươn khơi.

Đến nay, toàn huyện Thái Thụy có 535 tàu, thuyền với gần 1.800 lao động. Đón nhận cơ chế khuyến khích phát triển thủy sản của Nhà nước, bà con ngư dân mạnh dạn cải hoán, nâng cấp phương tiện, cải tiến ngư lưới cụ, bám biển làm giàu. Chỉ tính riêng năm 2017, toàn huyện đã hoàn thiện 4 tàu cá nghề lưới rê và chụp mực, 6 tàu cá được đóng mới và nâng cấp. Việc đóng mới, nâng cấp phương tiện đóng nghĩa với việc mở rộng ngư trường, khai thác có hiệu quả và góp phần hạn chế tình trạng khai thác tận diệt thủy sinh ven bờ. Cũng vì thế sản lượng khai thác thủy sản của huyện năm qua ước đạt gần 47.000 tấn, đạt 118% kế hoạch năm, tăng 12,5% so với năm 2016. Ông Lê Xuân Quy, Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền trao đổi: Năm 2017, thị trấn Diêm Điền có bước phát triển mạnh về khai thác thủy sản. Thực hiện Nghị định số 67 của Chính phủ, Quyết định số 47 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều ngư dân có vốn đóng tàu. Năm qua, thị trấn phát triển thêm 10 tàu trong đó 3 tàu khai thác xa bờ. Thời tiết cũng có những thuận

lợi nhất định, ngư dân tăng cường khai thác, nhiều phương tiện kỹ thuật được Nhà nước hỗ trợ do vậy sản lượng đạt hơn 12.000 tấn tôm, cá các loại, trị giá 66 tỷ đồng. Ngư dân cũng có những thay đổi về nhận thức, từ việc đánh lưới đã theo nghề truyền thống chuyển sang lưới chụp, lưới vây không làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản. Lợi thế 27km bờ biển, 13.000ha bãi bồi, 4.000ha rừng ngập mặn đã và đang được các địa phương ở Thái Thụy tận dụng để phát triển nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản. Không chỉ nuôi các giống thủy sản có giá trị kinh tế cao như cá vược, cá song, cua biển, các hộ nuôi trồng thủy sản nước lợ còn tận dụng nguồn rong câu, thu hoạch hàng trăm tấn mỗi năm. Thay vì phương thức nuôi quảng canh và bán thành phẩm thủy sản như trước, nay nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi tôm công nghiệp và nuôi tôm công nghệ cao. Anh Nguyễn Xuân Xứ, thôn Bích Du, xã Thái Thượng cho biết: Hiệu quả của nuôi tôm công nghệ cao so với nuôi tôm công

nh nghiệp như trước kia mật độ thường gấp 3 lần. Như trước kia tôi nuôi công nghiệp thì cũng phải lắp 4 giàn quạt, giờ nuôi công nghệ cao chỉ cần bố sung thêm giàn quạt nên giảm chi phí đi rất nhiều. Với hướng đi đúng, cách làm hiệu quả, năm qua, diện tích nuôi tôm công nghệ cao toàn huyện phát triển tới 34ha. Áp dụng phương thức này, từ chỗ nuôi 1 - 2 vụ/năm, nay tăng lên 4 - 5 vụ/năm, lợi nhuận từ 2 - 3 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Đồi, cán bộ nông lâm thủy sản xã Thái Thượng khẳng định: Năm 2017 thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng lớn đến nuôi trồng thủy sản. Trước tình hình đó, xã đã nạo vét trục sông tiêu để xử lý môi trường thủy sản. Với nỗ lực của các hộ nuôi, đặc biệt những hộ nuôi công nghệ cao gặt hái được nhiều kết quả. Tổng thu trên 100 tấn tôm thể, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Không chỉ khai thác tiềm năng thiên nhiên ban tặng, người dân Thái Thụy còn ý thức hơn với trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Huyện tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp

nhân dân phát huy lợi thế, khai thác hiệu quả nguồn lợi từ biển, từ rừng ngập mặn và hình thành thêm các đầm nước lợ nuôi trồng thủy sản, không để lãng phí nguồn tài nguyên quý giá. Ông Lê Văn Hoan, cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Năm 2018, Phòng tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện đề án phát triển nuôi tôm nước lợ, mở rộng diện tích nuôi tôm công nghệ cao. Đây là một trong những đề án mang lại hiệu quả, hạn chế rủi ro trong dịch bệnh, thiên tai, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích vùng nuôi. Đối với khai thác thủy sản, huyện tiếp tục triển khai một số chính sách đóng mới, cải hoán, nâng cấp tàu, thuyền để bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Những kết quả đạt được là động lực quan trọng đưa kinh tế biển Thái Thụy phát triển toàn diện. Mục tiêu hướng ra biển, đưa kinh tế biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã và đang trở thành hiện thực.

HOÀNG HƯƠNG
(Đài TTTH Thái Thụy)

Những năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt lĩnh vực ATTP, chỉ tính riêng từ năm 2011 đến năm 2016 đã ban hành 6 quyết định, 1 chỉ thị về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh, phê duyệt kế hoạch bảo đảm ATTP tỉnh, thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành... Ngoài ra, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh còn ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo việc thực hiện tháng hành động vì chất lượng VSATTP hàng năm, bảo đảm VSATTP trong dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề, liên ngành nhằm bảo đảm VSATTP trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện sự chỉ đạo đó, Sở Công Thương đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện công tác quản lý ATTP thuộc lĩnh vực được phân cấp quản lý như: tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về ATTP đến UBND các huyện, thành phố để cập nhật thông tin kịp thời, phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước về ATTP tại địa phương; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường, đặc biệt là vào dịp lễ, tết, tháng hành động vì chất lượng VSATTP. Ngăn chặn việc kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa, có nguồn gốc nhập lậu và gian lận thương mại, vi phạm pháp luật về ATTP.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành Công Thương, trong quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc như việc phổ biến kiến thức về ATTP cho các đơn vị thuộc ngành quản lý chưa được sâu rộng do thiếu phòng chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 94 đơn vị; tổ chức tiêu hủy hàng nghìn mặt hàng, chủ yếu là bia, rượu, nước giải khát, thuốc lá, mì chính,

Quản lý an toàn thực phẩm trong ngành Công Thương

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), Sở Công Thương đã thực hiện các văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch của trung ương, của tỉnh về quản lý ATTP đồng thời ban hành các văn bản, điều hành các phòng, đơn vị chuyên môn thực hiện tốt chính sách, pháp luật về quản lý ATTP.



Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chú trọng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong bữa ăn của công nhân.

phí nên ảnh hưởng đến việc phòng ngừa, ngăn chặn các đơn vị sản xuất sử dụng nguyên liệu, lưu hành sản phẩm kém chất lượng trên thị trường. Bên cạnh đó, công tác quản lý ATTP thuộc ngành Công Thương ở cấp huyện, cấp xã còn yếu. Công tác quản lý ATTP ở huyện chủ yếu là kiểm nghiệm, không đúng chuyên môn. Sự phân cấp quản lý nhà nước chưa triệt để bởi việc phân cấp quản lý mới tới cấp xã, còn cấp phòng thuộc các huyện không được để cập đến trong khi đây lại là đơn vị có khả năng tiếp cận, quản lý, nắm bắt thông tin của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm một cách chính xác và kịp thời nhất. Mặt khác, ở tuyến xã không có mạng lưới cán bộ quản lý nên ảnh hưởng nhiều đến kết quả quản lý ATTP của ngành.



Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra các sản phẩm rượu ngoại tại các cửa hàng kinh doanh lớn trên địa bàn tỉnh.

Kết quả, từ năm 2011 đến nay, ngành Công Thương đã kiểm tra 2.645 vụ, xử lý 1.142 vụ vi phạm với số tiền phạt hành chính trên 1,4 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 94 đơn vị; tổ chức tiêu hủy hàng nghìn mặt hàng, chủ yếu là bia, rượu, nước giải khát, thuốc lá, mì chính,

sữa, thức ăn gia súc, thực phẩm... Năm 2017, Sở đã giao Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với đoàn liên ngành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, bia và đồ uống có cồn trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã kiểm tra, xử lý 16 vụ vi phạm, xử phạt 8 triệu đồng, tịch thu 297,5 lít rượu các loại trị giá gần 12 triệu đồng. Thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát, nắm bắt tình hình, hoạt động của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm

THU THỤY

Thị trấn Đông Hưng có 67,9ha, diện tích sản xuất nông nghiệp 0,6ha. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền thị trấn xác định muốn phát triển kinh tế - xã hội phải tập trung phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Muốn vậy, trước hết phải làm tốt công tác quản lý con người, đất đai, vệ sinh môi trường; tạo môi trường thuận lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là những rào cản trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các dự án, các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp cũng như các hộ kinh doanh nhỏ phát triển thương mại, dịch vụ. Để thực hiện hiệu quả, ngay từ đầu năm, Đảng ủy thị trấn đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể cho từng tháng gắn với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng chương trình hành động của tập thể và từng đảng viên. Trong năm 2017, Đảng ủy đã ban hành 5 nghị quyết

THỊ TRẤN ĐÔNG HƯNG Xây dựng đô thị văn minh

Thời gian qua, Đảng ủy thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng) chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò của cấp ủy, nhất là người dân để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh.

chuyên để về phát triển kinh tế, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, học hiện dự án khu đô thị phía Tây quốc lộ 10, dự án di chuyển 28 hộ dân ven sân vận động cũ; thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36. Các nghị quyết đều được tập thể cấp ủy ban hành, thống nhất cao, giao UBND và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, Đảng ủy đặc biệt quan tâm, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng các lĩnh vực nhạy cảm, để xảy ra sai phạm như thu, chi

tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, chính sách lao động - thương binh và xã hội... Bên cạnh đó, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ đổi mới nội dung sinh hoạt, đề cao việc giải quyết những băn khoăn, kiến nghị của đảng viên, người dân, nêu cao vai trò, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu. Các chi bộ duy trì việc xây dựng nghị quyết chuyên đề phù hợp với thực tiễn gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, niềm tin

của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào đường lối đổi mới của Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Coi việc phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Đồng chí Đào Khương Duy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đông Hưng khẳng định: Năm 2017, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp

nhân dân, thị trấn Đông Hưng đã có nhiều khởi sắc, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tổng giá trị sản xuất đạt 635 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2016; trong đó, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 273 tỷ đồng, thương mại, dịch vụ đạt trên 361 tỷ đồng. Nông nghiệp 0,6 tỷ đồng. Tổng nhập bình quân 60 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 98,1%. Đáng mừng nhất là dự án khu đô thị phía Tây quốc lộ 10 - điểm nhấn của thị trấn cũng như huyện Đông Hưng đã được các hộ có đất cần thu hồi đồng tình

ủng hộ, bàn giao đất cho chủ đầu tư để triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng; dự án di chuyển 28 hộ dân ở sân vận động cũ đang thực hiện hiệu quả; 100 hộ tiểu thương trong khu vực chợ cầu Nguyễn đã di chuyển ra chợ Đông Hưng mới tại khu đô thị phía Tây quốc lộ 10, góp phần giảm ùn tắc giao thông tại cầu Nguyễn hàng chục năm qua, nhất là vào dịp tết, được tỉnh,

huyện và nhân dân đánh giá cao. Chi Phạm Thị Tuyết, tiểu thương chợ Đông Hưng phấn khởi cho biết: Tôi buôn bán tại chợ cầu Nguyễn hơn 30 năm vừa chật chội vừa ít khách, được chuyển ra chợ Đông Hưng tôi thấy rất thuận tiện, khang trang, hiện đại, lượng khách đến đông hơn. Với việc tổ chức thu gom rác ngày 2 lần, ký kết với Công ty Cổ phần Thương

mại Thành Đạt, thị trấn Đông Hưng đã cơ bản giải quyết được bài toán khó về xử lý rác thải sinh hoạt, giữ môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng đô thị văn minh. Cấp ủy, chính quyền thị trấn cũng làm tốt công tác vận động hơn 500 hộ dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hàng lang an toàn giao thông tự giác khắc phục hành vi vi phạm.

THU HIỀN



Sản xuất tại Công ty Cổ phần May Bình Minh (thị trấn Đông Hưng).